



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสาร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 กำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก “ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceeding)” และระดับปริญญาเอก “ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีการพิจารณาภายนอกพร้อมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น”

บัณฑิตวิทยาลัยโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 จึงให้กำหนดแนวทางปฏิบัติ “การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสาร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา” ดังนี้

1. นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550

1.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก จะต้องนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานตามที่กำหนด (ระดับปริญญาเอก วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการจะต้องมีการพิจารณาภายนอกพร้อมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น) ก่อนการสำเร็จการศึกษาและต้องนำหลักฐานนั้นมายื่นเพื่อขอสำเร็จการศึกษา แม้ว่าผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานนั้นจะได้รับการตีพิมพ์ภายหลังจากที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้จำนวนวารสารที่กำหนดให้ตีพิมพ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรด้วย

1.2 นักศึกษาปริญญาโท แผน ก หากไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 1.1 ต้องเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยนักศึกษาต้องนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมทางวิชาการให้เรียบร้อยก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา โดยที่รายงานการประชุมของที่ประชุมทางวิชาการนั้น อาจได้รับการตีพิมพ์ภายหลังจากที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้

1.3 การดำเนินการทั้งสองกรณี นักศึกษาควรเตรียมการเพื่อให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมของแต่ละกรณีก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาอาจนำผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ก่อนที่จะดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น

2. นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550

ให้นักศึกษาดำเนินการตามที่หลักสูตรกำหนด

3. นักศึกษาปริญญาเอกทุกหลักสูตรที่ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จะต้อง มีผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จึง จะสำเร็จปริญญาเอกได้

4. หากหลักสูตรใดกำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาสูงกว่าที่เกณฑ์ หรือข้อบังคับฯ กำหนด ให้ถือ ตามข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ดร. ฟ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ชินะตั้งกูร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย